
sþ. 750. Fyrirspurn [441. mál]
til félagsmálaráðherra um brunavarnir.

Frá Guðmundi Einarssyni.

Telur ráðherra tjón af völdum eldsvoða í atvinnuhúsnæði hér á landi óeðlilega mikið?
Ef svo er, hverjar telur ráðherrann helstu orsakir þess og hvaða leiðir telur hann helst til
úrbóta?


